

‘เฒ่าหัวงู’ มาจากไหน? ผู้ชายมีวิธีจีบผู้หญิงอย่างไรคะ?

คำถาม-คำตอบทางพระพุทธศาสนา

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2551

ดร.ปฐมพงษ์ โพธิ์ประสิทธิ์นันท์

<http://www.bodhinanda.com>

คำถาม 4: หนูเรียนที่วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ค่ะ เข้าฟังบรรยายที่ท่านอาจารย์สอนวิชามมสท. ได้ยินอาจารย์กล่าวถึงเฒ่าหัวงู หนูอยากทราบว่าเฒ่าหัวงูมีที่มาอย่างไรคะ? (สุภาพรรณ/วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล)

คำตอบ: ขออธิบายให้ท่านผู้อ่านทั่วไปได้ทราบว่าผมเคยถึงเฒ่าหัวงูผ่านๆ ในวิชาเรื่อง ‘ศาสนาและจริยธรรมสมัยยุคโลกาภิวัตน์’ ก็เพื่อเตือนให้นักศึกษาทราบว่างานวิจัยว่าสมัยนี้ผู้ชายจำนวนมากมีเมียน้อย ไม่ละอายบาป มีพฤติกรรมแบบเฒ่าหัวงู กล่าวคือชอบหลอกเด็กไปเป็นเมียน้อย

‘เฒ่าหัวงู’ ถ้าจะแปลเป็นภาษาอังกฤษก็คงเป็น dirty/immoral old man ซึ่งหมายถึงผู้ชายอายุมากที่มีศีลธรรมต่ำ ผมไม่ได้เรียนมาทางวรรณคดีไทยจึงไม่รู้ว่าในวรรณคดีของไทยกล่าวถึงเฒ่าหัวงูไว้อย่างไร แต่ในภูมิปัญญาอีสานนั้น คนโบราณสอนให้ผู้หญิงรู้จักกลวิธีในการจีบของผู้ชายในลักษณะต่างๆ เพื่อให้ลูกผู้หญิงไม่เปลืองพลังไปได้ง่าย วิธีจีบสาวของผู้ชายนี้เป็นความเชื่อที่ถ่ายทอดกันต่อๆ มาว่ามีหลายแบบ แต่ละแบบเปรียบได้กับพฤติกรรมของงู

โดยปรกติ เมื่อผู้ชายที่เป็นปัญญาชนมีความพึงพอใจหรือชอบสตรีคนไหนเป็นพิเศษก็จะบอกให้เธอผู้นั้นรู้อย่างเปิดเผยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งตามแบบปัญญาชนที่มีใจเปิดกว้าง หลังจากเธอผู้นั้นรู้ว่ามีคนชอบ เธอก็จะศึกษาประวัติ ศึกษาความเป็นมา ศึกษาหน้าที่การงาน ฯลฯ ว่าจะเป็นผู้นำเธอในอนาคตได้หรือไม่ หลังจากได้ข้อมูลแล้ว ฝ่ายหญิงก็นำข้อมูลต่างๆ ไปปรึกษากับพ่อแม่ พี่ ป้า น้า อา ฯลฯ เพราะคนเหล่านี้มีประสบการณ์กว่า ถ้าส่วนใหญ่เห็นด้วยว่าน่าจะเป็นคู่สมรสรักที่ดีก็จะสนับสนุน ผู้หญิงก็จะเปิดช่องเพื่อศึกษากันและกันมากยิ่งขึ้น ก่อนจะตอบตกลงเป็นแฟนกันหรือแต่งงานกันที่สุดในสมัยนี้ มนุษย์ทุกคนที่มีการศึกษาก็มักจะใช้วิธีนี้เพราะเป็นการให้โอกาสผู้หญิงได้ศึกษาและให้เกียรติแก่พ่อแม่ วงศ์ตระกูลของฝ่ายหญิงด้วย

ตามข้อมูลในพระไตรปิฎก (ขุ.ชา.28/303/115) มีคำอธิบายว่าโดยปรกติ ผู้หญิงที่คำนึงถึงศีลธรรมและเอาใจใส่ต่อคำสั่งสอนของพ่อแม่มักจะรังเกียจผู้ชายหรือสามีที่มีลักษณะ 8 ประการ กล่าวคือ 1. **ทลิตุตา** ผู้ชายจน กระทั่งเลี้ยงเธอให้สุขสบายบ้างไม่ได้ 2. **อาตุรตา** ผู้ชายเป็นคนขี้โรค กลายเป็นภาระแก่เธอไปเรื่อยๆ 3. **ชิตถนกตา** ผู้ชายเป็นคนสูงอายุเกินไป 4. **สุราโสณชตา** ผู้ชายเป็นคนขี้เมา หย่าไปกับสุราเป็นอาเจิน 5. **มทุตา** ผู้ชายเป็นคนศีลธรรมต่ำหรือโหดเหี้ยม หรือคนชั่วนั่นเอง 6. **ปมตตตา** ผู้ชายเพิกเฉย ไม่สามารถให้ความสุขทางเพศกับเธอได้ 7. **สพฺพกิจฺเจสุ อวตฺตนิกตา** ผู้ชายทำมาหากินไม่เป็น ทุกวันนี้ก็คงหมายถึงผู้ชายมีความรู้บ้าง หรือรู้มากแต่เอาตัวไม่รอดก็รวมลงในด้านนี้ด้วย (พระบาลีในพระไตรปิฎกมีว่า: ‘ทลิตุทํ อาตุรญฺจาปี ชิตถนํกํ สุราโสณชกํ ปมตตํ มทุทปตตญฺจ ทตฺตํ กิจฺเจสุ หาปนํ สพฺพกามปณฺธิชานเนน อวชานาติ สามีกํ’)

แต่มนุษย์เรามีกิเลสตัณหา หวังอยากจะได้อะไรแล้ว ไม่ได้ด้วยเสห์ก็ต้องเอาด้วยกล ไม่ได้ด้วยมนต์ก็ต้องเอาด้วยคานา ฉะนั้น ผู้ชายที่เข้าข่ายว่าผู้หญิงจะไม่ชอบด้วยเหตุผลอย่างใดอย่างหนึ่งจึงมักใช้กลเม็ดต่างๆ

เพื่อล่อลวงเอาผู้หญิงให้ได้ ทั้งหญิงและชายต่างจึงต้องพึงระวังไว้ว่าขณะที่คนดี ๆ อาจจะแต่งงานกับคนดีด้วยกัน ผู้ชายแม้ซักรักก็อยากได้ผู้หญิงที่ดีเป็นภรรยา ผู้หญิงแม้ซักรักก็อยากได้ผู้ชายดี ๆ เป็นสามี ดังนั้น ถ้าผู้หญิงไม่ใช้วิจารณญาณให้ต้องแท้ หันไปเลือกผู้ชายไม่ดีก็เกิดปัญหาหลังจากแต่งงานไปแล้ว กล่าวคือผู้ชายอาจพบตีทำร้าย อาจมีภรรยาบ่อย อาจติดอบายมุข ฯลฯ สิ่งเหล่านี้ล้วนแต่เกิดจากกรณีของตนเองไม่ได้ใช้วิจารณญาณในการเลือกทั้งสิ้น เป็นลักษณะของคู่ชายชั่วเจอหญิงโง่ ผมถึงย้ำเสมอว่าในยุคสมัยนี้ ผู้หญิงมีการศึกษาด้วยกันทั้งนั้น แต่จะมีปัญหาในชีวิตมากหรือมีชีวิตที่ขมขื่นมากหากเลือกผู้ชายไม่ดีมาเป็นคู่ชีวิต ถ้าเลือกกันโดยไม่มองดูว่าอีกฝ่ายผ่านการอบรมมาอย่างไร อยู่กันแค่ปีเดียวก็เลิกกันแล้วครับ และสิ่งที่ทำให้สองสามีภรรยาอยู่ด้วยกันอย่างราบรื่นนั้น แท้จริงแล้วคือธรรมะ ปัจจุบันนี้ ผู้หญิงไทยเราไม่ทันกลเม็ดของผู้ชายเหล่านั้นนั่นเอง จึงยอมมีเพศสัมพันธ์และถูกทิ้งให้น้ำตาร่วงตั้งแต่เรียนหนังสือไม่จบ ปัญหามันเกิดก็เมื่อระบบการศึกษาไทยเวลานี้เอาวิธีคิดฝรั่งมาครอบงำคนไทยมากเกินไปโดยที่วิธีคิดหรือภูมิปัญญาแบบไทยๆ ไม่มีการถ่ายทอดให้ทราบทั่วถึง

คนแก่คนเฒ่าในภาคอีสานอธิบายกันมาแต่โบราณว่าการจีบของผู้ชายนอกกติกานั้นมี 3 แบบ แต่ละแบบใช้วิธีการล่อลวงเป็นวิธีเข้าหาผู้หญิง ทั้ง 3 อย่างมีดังนี้ครับ:-

แบบที่ 1 เรียกว่าแบบงูเหลือม ผู้หญิงมักชอบผู้ชายที่ตามใจไปเสียทุกอย่างและไม่ค่อยชอบคนที่พูดจาเชิงสอนเธอจึงมักตกเป็นทาสของคนที่พยายามตามใจเธอเป็นพิเศษ เพราะเธอหันไปคิดเสียว่าคนที่ตามใจตนเองอย่างดีคือคนดี พุดง่าย ๆ ก็คือเขาดีเพราะเขาตามใจตนเป็นอย่างดี ซึ่งที่จริงแล้วไม่ใช่ ประเด็นนี้ กลายเป็นจุดอ่อนในตัวผู้หญิงซึ่งทำให้ผู้ชายสามารถจับได้แล้วเอาวิธีล่อลวงแบบงูเหลือมนี้มาใช้

วิธีจีบแบบงูเหลือมก็คือแทรกเข้าไปอยู่ใกล้ๆ ในฐานะเพื่อน พยายามทำให้เธอรักโดยไม่ได้ตั้งใจ กว่าจจะรู้ว่าเขาจีบ เธอก็รักเขาไปเสียแล้ว อะไรทำนองนั้น ซึ่งเป็นลักษณะของงูเหลือม ผู้ชายจะพยายามเข้ามาใกล้ แล้วเอาอกเอาใจไปต่างๆ นานา ซ้ำไม่เว้นไม่ ซักเป็นนัย เออออห่อหมกไปทุกเรื่อง บางรายก็อาจซื้อของมาให้เพื่อเอาใจสรวะพัด เช่น วันเกิดเขาก็อาจซื้อกุหลาบช่อโตๆ มาเป็นกำนัล ซื้อเสื้อผ้าให้บ้าง ซื้อแหวน ซื้อสร้อย ซึ่งเป็นสิ่งที่ผู้หญิงส่วนใหญ่จะชอบเป็นเครื่องมือนึง ยิ่งถ้าผู้หญิงเกิดมาในครอบครัวยากจน ถ้าพึ่งแค่ให้เงินให้ทองใช้เป็นประจำ เธอก็ยินดีเป็นอนุภรรยา ได้อย่างไม่ยากเย็นและเธอก็เต็มใจที่จะเป็นภรรยาโดยไม่คิดว่าการกำลังเป็นคู่กับสามีชาวบ้านเขาด้วย โดยทั่วไป ผู้ชายกลุ่มนี้จะไม่บอกว่ารักผู้หญิงโดยตรง แต่พยายามกระแซะเข้ามาในลักษณะเพื่อน สามารถเข้ากลุ่มผู้หญิงได้ในเวลาเดียวกันก่อนแล้วก็คอยแสวงหาจังหวะประกบเอาอกเอาใจ ครั้นจีบได้แล้ว มีเพศสัมพันธ์กันได้แล้วก็เลิกร้างกันไปง่ายๆ แบบว่ามาง่ายไปง่ายยังงี้ยังงั้น

พุดง่าย ๆ ก็คือการจีบแบบงูเหลือมก็คือเข้ามาใกล้ๆ ตัวผู้หญิงและทำทุกอย่างให้ผู้หญิงพึงพอใจและตกหลุมรักโดยไม่ตั้งใจนั่นเอง เหมือนงูเหลือมที่พยายามรัดรีงเหยื่อให้ตายสนิทไปที่ละเล็กทีละน้อยจนตายสนิท ผู้หญิงหลายคนตกเป็นเหยื่อของผู้ชายประเภทนี้แม้จะรู้ทั้งรู้ว่ามีการขายแล้วก็ตาม เพราะทนการเอาอกเอาใจไม่ไหวนี้เอง สาเหตุที่เป็นอย่างนี้สอดคล้องกับภาษิตโบราณว่า 'ความคุ้นเคยทำให้เกิดการยอมรับ' กล่าวคือคุ้นเคยกันจนกระทั่งมองข้ามอุปนิสัยที่ไม่ดีของกันและกันไปหมด

แบบที่ 2 เรียกว่าแบบงูจงอาง ผู้หญิงบางคนอาจชอบผู้ชายที่มีลักษณะโดดเด่นเมื่อแรกพบ (First Impression) เมื่อวิธีธรรมดาจีบไม่ได้ผล ก็ต้องหาวิธีอะไรสักอย่างเพื่อให้ประทับใจในความทรงจำเธอรุนแรง ซึ่งอาจเป็นได้ทั้งดีและไม่ดีเพื่อให้เธอครุ่นคิดถึงอยู่ตลอดเวลา แล้วค่อยๆ เอาอกเอาใจให้เธอชอบ เพราะเมื่อเธอหันมาสนใจแล้ว เธอก็จะมองข้ามข้อที่ไม่ดีอื่นๆ ของผู้ชายเสียได้

พฤติกรรมรุนแรงอาจจะไม่เหมือนทั่วไป เพราะจะรุนแรงจนเหยื่อเสร็จแล้วก็หายไปห่างๆ สักพักจากนั้น จะค่อยๆ ลากเหยื่อมาใกล้ๆ เหยื่อแล้วฉกอีกรอบจนกระทั่งเหยื่อตายสนิทจึงกลืนเหยื่อลงท้อง ถ้าเปรียบกับพฤติกรรมผู้ชายก็คือถ้าพบว่าผู้หญิงไม่ค่อยจะชอบแล้ว ก็จะลงมือทำอะไรสักอย่างให้ผู้หญิงได้จดจำ ยกตัวอย่างเช่นการเดินไปข้างๆ เธอแล้วตะโกนที่ 4 แยกหรือกลางใจกลางห่างท่ามกลางฝูงชนว่า 'ผมรักคุณเปิด' 'ผมรักคุณใกล้' 'ผมรักคุณห่าง' ฯลฯ บางคนอาจใช้วิธีที่ไม่สุภาพอย่างอื่น เช่น แกล้งเอาน้ำสาตจนเปียกปอน, แกล้งปล่อยลมยางจักรยานที่เธอใช้ ฯลฯ จากนั้นก็จะหายไป ปล่อยให้ผู้หญิงครุ่นคิด (แก้แค้นหรือหาวิธีแก้แค้น) อยู่เป็นนาน สักพัก ผู้ชายก็กลับมาแล้วขอโทษขอโพยหรือเอาอกเอาใจ เธอก็จะแผลงชอบพอขึ้นมาและรักแบบซึ้งลึกได้ ที่จริง วิธีแบบนี้เป็นเทคนิคในการจีบเท่านั้น ไม่ได้แสดงว่าผู้ชายจริงใจหรือไม่จริงใจอะไรเลย คนดีก็อาจใช้วิธีนี้ คนไม่ดีก็อาจใช้ โดยที่ สุด แม้คนมีภรรยาแล้วก็อาจใช้กับหญิงอื่น ผู้หญิงไม่รู้ทันเกม เธอจะพลั้งพลาดไปได้ง่าย แผลงไปชอบหรือตกเป็นเมียน้อยผู้ชายที่ใช้วิธีลากเหยื่อแบบนี้ก็ได้ แต่ทว่าคนดี ๆ ก็อาจใช้วิธีนี้ด้วยได้ ดังนั้น ก็ขอให้ผู้หญิงแต่ละคนใช้ดุลยพินิจพิจารณาเอาเอง

แบบที่ 3 เรียกว่าแบบงูเห่า ผู้หญิงจำนวนมากอาจมีความก้าวร้าวในอาชีพจึงมักตกเป็นเหยื่อเจ้านายตนเองโดยที่ทั้งเป็นไปโดยจำยอมและสมยอม บางครั้งรู้อยู่แก่ใจว่าเจ้านายมีลูกมีเมียแล้ว แต่ก็หนีเอาตัวไม่รอดจากเงื้อมมือเจ้านายหรือเพศสัมพันธ์ในที่ทำงาน (Sex in the office) กลายเป็นเรื่องที่มีข่าวประจำในสังคม นักธุรกิจหรือข้าราชการบางกลุ่มไป ที่พยายามเอาลูกน้องตัวเองเป็นเมียเก็บ ไม่เว้นแม้กระทั่งอดีตประธานาธิบดีบิลล์ คลินตันซึ่งพยายามจีบโมนิกา เลวินสกี

งูเห่าคือผู้ที่ชอบฉกเหยื่อครั้งเดียวแล้วหิวเหยื่อไปกินได้ทันที ไม่ต้องใช้เวลาเหมือนงูจงอาง เปรียบได้กับเจ้านายที่สามารถฉกเอาเลขาหรือลูกน้องไปเป็นเมียเก็บตัวเองได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีใครเจตนาใจ โดยวิธีนัดพบกับเธอทั้งนอกและในเวลางานหรืออาจให้นั่งรถไปทำงานด้วยกันบ่อยๆ เมื่อมีการนัดพบเกิดขึ้น แรกๆ อาจไม่ยอมไป แต่ฝ่ายหญิงจะเกรงใจเพราะเป็นเจ้านายที่มีหน้าที่ส่งเสริมให้ก้าวหน้าโดยตรง เธอจึงอยู่ในสถานการณ์ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้หญิงที่มีสถานะทางการเงินมีปัญหาและศีลธรรมอ่อนจะมีแนวโน้มตกเป็นเมียเก็บเจ้านายได้ง่าย ผู้หญิงบางคนอาจไม่เจตนาใจเพราะคิดว่าเป็นงาน แต่ในที่สุด สถานการณ์ก็พาไปจนกระทั่งกลายเป็นเมียน้อยโดยแทบไม่รู้ตัว หากไม่ว่าการพบปะกันนั้น เจ้านายซึ่งเป็นเผ่าห้วงได้วางแผนไว้แล้ว มีเป็นจำนวนมากที่คิดว่าไปกับเจ้านายเพราะเป็นงาน แต่ผู้หญิงที่ตกเป็นเมียน้อยนายนั้นหาใช่ไม่คิดเช่นนั้นมาก่อน ตัวอย่างคนที่ตกเป็นเมียน้อยเขาเพราะคิดเช่นนี้ก็มิให้เห็นมาก ดังนั้น ผู้ชายก็ควรจะเตือนสติผู้หญิงในบ้านให้ระวังได้ก็เป็นเรื่องดี

อาจจะเป็นเพราะว่ามาจากสูตรนี้เอง คนแก่ที่มีเมียมีลูกแล้วและพยายามลวนลามทางเพศเด็กสาวอื่นๆ เพื่อหาเศษหาเลยจึงถูกเรียกว่า 'เผ่าห้วง' โดยที่ สุด แม้แต่คนที่หลอกเด็กสาวไปเป็นเมียน้อยได้สำเร็จก็ได้รับชื่อว่าเป็นเผ่าห้วงด้วย เพราะคนโบราณเปรียบเทียบวิธีจีบของเผ่าเหล่านี้กับวิธีลากเหยื่อของงูเป็นเกณฑ์

ผู้หญิงอีสานในสมัยโบราณจะถูกสอนให้รู้จักเล่ห์เหลี่ยมผู้ชายที่มาทั้ง 3 รูปแบบ เมื่อผู้ชายเข้ามาจีบก็จะรู้เล่ห์เหลี่ยม ถ้าเห็นว่าผู้ชายไม่ได้มาตรฐาน เธอก็จะปิดประตู แต่ถ้าเธอเห็นว่าผู้ชายดีก็จะเปิดโอกาสให้โดยปรกติ เธอจะเปิดโอกาสให้ก็แต่คนที่เธอและครอบครัวพิจารณาแล้วรู้สึกว่าเป็นดีและเหมาะสมสำหรับเธอเท่านั้น ฉะนั้น เมื่อเลือกคู่ไปแล้ว หญิงสาวอีสานแต่โบราณจึงมักอยู่กับคนแก่เผ่า ดังนั้น ถ้าไม่อยากตกเป็นเครื่องเล่นของผู้ชาย บรรดาผู้หญิงสมัยนี้จึงควรรู้ทันเล่ห์เหลี่ยมเหล่านี้ไว้บ้าง

สรุปแล้ว เพราะเหตุที่บรรดาผู้ชายที่มีลูกมีเต้าแล้วและอยากมีเมียบ่อยมักใช้สูตรใดสูตรหนึ่งทั้ง 3 อย่างข้างต้นนี้กับหญิงสาวแรกรุ่น ดังนั้น โบราณจึงเรียกคนเหล่านี้ว่า 'เต่าหัวงู' ผมได้ยินจากคำบอกเล่าจากปากสู่ปากมาทำนองนี้จึงไม่อาจบอกได้ว่ามีที่มาอย่างไร ขอให้เก็บไปคิดก็แล้วกันนะครับ ภูมิปัญญาผมมีเท่านี้ครับ